



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร.6182323 ต่อ 1300-1301  
ที่ นร 0203.01/จ 1859 วันที่ 4 สิงหาคม 2553  
เรื่อง สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.สำนัก., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้.  
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 627/2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  
- เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ  
หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า)

อกจ.

## สำเนา

คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์

ที่ 627/2553

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

-----

อนุสนธิคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 205/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ไว้เป็นหลักการ จำนวน 3 ตำแหน่ง นั้น

เนื่องจากการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดส่วนพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 1822) ส่วนพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ และเพื่อให้การบริหารราชการของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 1822) ส่วนพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ไว้เป็นหลักการ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน 3 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) กฤษณพร เสริมพานิช

(นายกฤษณพร เสริมพานิช)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง



(นางอรนันท์ กลิ่นศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

30 กรกฎาคม 2553

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่			
1	นางมาลี เกตุมุต	นักทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร- การประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการ	1824	นักทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร- การประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	1822	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
2	นางประไพตรี เกิดสะวา	นักทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร- การประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการ	1826	นักทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร- การประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	1822	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
3	นางสาวกุลปราณี ชาลิวงศ์	นักทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร- การประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการ	1823	นักทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากร- การประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	1822	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ

